

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 51
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟลิกที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
8 สิงหาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ LD ครั้งที่ 6 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขตาราง LD ตลอดจนประเด็นสำคัญอื่นๆ อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเรื่องไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 3 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ นาย James Sandom ที่ปรึกษาด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ไม้บนที่ดินเอกชน อ่านต่อ
21 สิงหาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ LD ครั้งที่ 7 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขตาราง LD ตลอดจนประเด็นสำคัญอื่นๆ อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง National Single Window (NSW) ของประเทศไทย รวมทั้งหารือประเด็นไม้ในพื้นที่สูงใหญ่ไกลและหารือเกี่ยวกับประเด็นคำถามจากฝ่ายสหภาพยุโรปฯ ไปจนกระทั่ง เตรียมความพร้อมสำหรับการหารือทางเทคนิค (Technical Visit) อ่านต่อ
27-31 สิงหาคม 2561	การหารือทางเทคนิคระหว่าง EFI และคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ต่างๆ อ่านต่อ
31 สิงหาคม 2561	จดหมายข่าวฉบับที่ 14 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้	อยู่ระหว่างการหารือกับ SWG และที่ปรึกษาฯ LD เพื่อปรับแก้ LD ให้สมบูรณ์
TLAS	EFI ให้ความเห็นต่อร่างแรกของเอกสาร TLAS และฝ่ายไทยจะมีการหารือถึงหน่วยงานการตรวจพิสูจน์ต่อไป
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้	อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาฯ TLAS และปรับแก้ตาราง SCC

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 51
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

<p>การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้ไม่หวง ห้ามบนที่ดินเอกชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FTA รอดผลจากโครงการของที่ปรึกษาด้านเทคนิค และกำลังจะดำเนินการโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบผ่านช่องทาง สอท. - PFPC จะจัดการประชุมที่ปรึกษาโครงการฯ ในเดือนกันยายน
<p>การควบคุมการนำเข้าไม้</p>	<p>FTIหารือกับเจ้าหน้าที่เรื่องไม้ในพื้นที่สูงในไกล และหารือกับกลุ่มย่อยถึงแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการพัฒนาแบบฟอร์มไม้นำเข้า</p>